

Tiêm chủng cho nhiều người Alberta nhanh hơn Vaccinating more Albertans faster

Ngày 03 Tháng Ba 2021

Alberta đang kéo dài giai đoạn giữa liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên và thứ hai.

Kể từ ngày 10 tháng Ba, bất kỳ ai đặt liều vắc-xin đầu tiên sẽ được gia hạn thời gian tiêm liều thứ hai lên đến bốn tháng, và cuộc hẹn sẽ được đặt vào một ngày muộn hơn.

Bằng chứng mới có chỉ ra rằng những liều đầu tiên của tất cả các loại vắc-xin hiện được phê duyệt dường như có hiệu quả ít nhất 80 phần trăm trong việc bảo vệ khỏi các hệ quả nghiêm trọng sau liều đầu tiên.

Thời hạn 16 tuần cho liều thứ hai đưa Alberta phù hợp với British Columbia và các khu vực pháp lý khác.

Với điều kiện nguồn cung cấp vắc-xin đến nơi theo như dự báo của chính phủ liên bang, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các liều cho người dân Alberta một cách nhanh nhất và an toàn nhất có thể.

“Chúng tôi đang hành động dựa trên bằng chứng tốt nhất hiện có để bảo vệ mọi người dân Alberta. Sự thay đổi này sẽ cho phép hàng nghìn người Alberta được tiêm vắc-xin sớm hơn trong khi vẫn bảo đảm rằng mọi người đều nhận được sự bảo vệ của liều thứ hai. Chúng tôi có thể cung cấp vắc-xin cho người dân Alberta càng nhanh thì chúng tôi càng mau chóng có thể nới lỏng các hạn chế trên toàn tỉnh bang một cách an toàn.”

— *Tyler Shandro, Bộ Trưởng Y Tế*

“Bằng chứng về COVID-19 đang không ngừng phát triển. Chúng tôi đã thấy trong nghiên cứu từ các khu vực pháp lý khác rằng một liều vắc-xin Moderna hay Pfizer cung cấp khả năng tăng cường miễn dịch rất lớn, đến ít nhất 80 phần trăm khả năng bảo vệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng của mình để bảo vệ tốt nhất cho người dân Alberta, phản ánh nghiên cứu thời gian thực đang được tiến hành.”

— *Dr. Deena Hinshaw, viên chức trưởng y tế*

Tất cả các cuộc hẹn hiện có cho liều thứ hai sẽ được tôn trọng. Bất kỳ ai nhận được liều đầu tiên trước ngày 10 tháng Ba sẽ nhận được liều thứ hai của họ trong vòng 42 ngày.

Bắt đầu từ ngày 10 tháng Ba, những người dân Alberta đủ điều kiện sẽ chỉ đặt lịch hẹn liều đầu tiên. Họ sẽ nhận được lời nhắc nhở từ AHS hoặc nhà thuốc tham gia để đặt lịch hẹn liều thứ hai vào một ngày muộn hơn.

Những người dân Alberta sinh năm 1946 hoặc sớm hơn có thể đặt lịch hẹn thông qua một hiệu thuốc tham gia ở Calgary, Edmonton hoặc Red Deer. Họ cũng có thể đặt lịch hẹn trực tuyến thông qua Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta hoặc bằng cách gọi 811.

Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ tính mạng và sinh kế bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.

Điểm nhanh các sự kiện

- Cho đến nay, có 255,283 liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm ở Alberta.
- Có 89,094 người dân Alberta được chủng ngừa đầy đủ hai liều vắc-xin COVID-19.
- Thông tin thêm về các giai đoạn triển khai vắc-xin sắp tới của Alberta sẽ được công bố trong những tuần tới.

Thông tin liên quan

- Chương trình vắc-xin COVID-19 [COVID-19 vaccine program](#)

Yêu cầu về truyền thông

[Steve Buick](#)

780-288-1735

Thư Ký Báo Chí, Y Tế

[Tom McMillan](#)

780-422-4905

Trợ Lý Giám Đốc Truyền Thông, Y Tế

Để biết thêm các nguồn tài liệu dịch thuật chính phủ, hãy đến: <https://www.alberta.ca/covid-19-translated-resources.aspx>.